



พิเศษ

'กิริติมา นภาพร'

ปธ.สภา อบจ.ปากน้ำโพ

'กิริติมา นภาพร' เป็นอีกหนึ่ง 'หญิงแกร่ง' ยุคปฏิรูปการเมือง ที่ 'ปกครองท้องถิ่น' สรรหามาแนะนำเสนอผู้แทนผู้ว่า เพราะเธอซึ่งเป็นเจ้าของบริษัท ดิกน้ำเงิน จำกัด ลงสมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นสมัยแรกก็ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเลือกเข้ามา และเพื่อนร่วมสภา อบจ. ยังไว้วางใจมอบตำแหน่งประธานสภา อบจ. หญิงคนแรกของจังหวัดให้อีก เธอมาทำความรู้จักกับเรอกันดีกว่า

●คิดอย่างไรที่มาลงเล่นการเมืองท้องถิ่น ทั้งที่เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว แถมยังก้าวกระโดดมาเป็นประธานสภา ตั้งแต่สมัยแรก

"จริงๆ แล้วถือว่าไม่ใช่คนใหม่ทางการเมือง เพราะสามีคือคุณสรเสริญ นภาพร ในอดีตก็เคยเป็นประธานสภา อบจ.มาก่อน ขอมรับว่าครอบครัวเราประสบความสำเร็จในวงธุรกิจ ได้รับรางวัลจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด 10 ปีทองยอดเยี่ยมรางวัลช่างทอง ทำให้มาคิดว่าเมื่อเราประสบความสำเร็จทางธุรกิจแล้ววัยแรกแก่ 49 ปี คิดว่าน่าจะนำความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่มาช่วยพัฒนาจังหวัด จึงตัดสินใจลงสมัคร ซึ่งได้รับเลือกตั้งเข้ามา และยังได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนสมาชิกให้มาให้เป็นประธานสภา อบจ.หญิงคนแรกของจังหวัดอีก ขอมรับว่ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง จะทำหน้าที่การงานให้ดีที่สุดเพื่อพัฒนาจังหวัดให้เจริญ"

●มีเป้าหมายอย่างไรเพราะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเต็มตัวแล้ว

"เราต้องนำประสบการณ์จากการทำธุรกิจส่วนตัวจนประสบความสำเร็จมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาบ้านเมือง เดิมศึกษากฎทางเศรษฐกิจของนครสวรรค์เป็นที่สองรองจากเชียงใหม่ แล้ววันนี้เราไปอยู่อันดับ 7 ทำให้คิดฉันคิดว่าหากมีส่วนที่เราตอบแทนสังคมได้ก็ควรจะทำ และเห็นว่า อบจ.เป็นองค์กรที่ใกล้ชิดประชาชน สามารถกำหนดทิศทางบ้านเมืองได้"

●ประธานสภาทำหน้าที่นิติบัญญัติจะนำประสิทธิผลที่ไม่มีพัฒนามาบ้านเมืองได้อย่างไร

"ถูกต้องที่ประธานสภาทำหน้าที่นิติบัญญัติ แต่เราทำงานร่วมกับเพื่อนสมาชิก ทุกคนมา



กิริติมา นภาพร

พบปะกันเพื่อระดมความคิดก่อนจะประชุมสภา เพื่อจะได้กำหนดกรอบการบริหารและพัฒนามาก่อนที่จะเข้าที่ประชุมขออนุมัติเป็นเรื่องๆ ไป เมื่อเร็วๆ นี้มีการประชุมสภา ก็กำหนดกรอบพัฒนาจังหวัดเป็นแผน 5 ปี ซึ่งเดิมเราพัฒนามาแค่สาธารณูปโภค

สร้างถนน สะพาน แหล่งน้ำ แต่อีก 5 ปีเราเปลี่ยนจากโครงสร้างพื้นฐานมาเน้นการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเน้นตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการปรานปรามยาเสพติด"

●ท้องถิ่นมีทั้ง อบจ. เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล จะทำงานอย่างไรไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน

"วันนี้ อบจ. กระจายอำนาจให้ท้องถิ่นมากขึ้น โดย อบต.พัฒนาเขตตำบล เทศบาลก็พัฒนาของเทศบาล ส่วน อบจ.เป็นที่เลี้ยงในกรอบใหญ่ งานใดที่เกินกำลังก็จะเป็หน้าที่ของ อบจ. ซึ่งทั้ง 3 ระดับทำงานประสานกัน อย่างช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของงูลายพาหะใช้เลือดออก อบจ.ก็จัดซื้อเครื่องพ่นยาทำลายแหล่งเพาะพันธุ์งู 15 เครื่อง พร้อมยา วงเงินกว่า 7 แสนบาทออกบริการฉีดพ่นตามอำเภอและตำบลที่ขอมมา"

●คิดไกลไปถึงสมาชิกสภาผู้แทนฯ หรือไม่

"วันนี้ตอบได้เลยว่าจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด เกิดประโยชน์สูงสุดกับท้องถิ่น เวลานี้ จ.นครสวรรค์ยังคงต้องการพัฒนาอีกมาก เราไม่คิดไกลไปถึงขนาดนั้น ตรงนี้หากพัฒนาท้องถิ่นได้ดีกว่าก็อย่าคิดไกลไปโดยที่ยังไม่มีความพร้อม วันนี้ขอมย้ำว่าจะทำงานทุ่มเทให้กับจังหวัด เพราะเวที อบจ.มีความเหมาะสมกับการแสดงบทบาทมากกว่า"

สมสันชัย เสียงเรืองแสง